

- Có kế hoạch củng cố hệ thống thuỷ lợi trong địa bàn huyện, nạo vét kênh mương, tăng cường đắp đập tạm, đập bồi đảm bảo nước phục vụ sản xuất;

- Các cơ quan chức năng tham mưu UBND huyện xây dựng giải pháp tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư tham gia đầu tư sản xuất kinh doanh trong khu vực làng nghề của huyện. Xây dựng kế hoạch, từng bước phát triển ngành nghề thủ công nhất là nghề làm mặt mây (nghề truyền thống của huyện), góp phần giải quyết việc làm tăng thu nhập cho nhân dân;

- UBND 5 xã cần tăng cường trách nhiệm trong công tác thu thuế, phí và lệ phí trong địa bàn, kiên quyết chống thất thu, thực hiện thu đúng thu đủ đảm bảo các nguồn thu tập trung vào ngân sách nhà nước. quyết tâm thu đạt và vượt kế hoạch được giao. Củng cố công tác quyết toán thu - chi ngân sách và công tác kế toán ở một số xã, kịp thời uốn nắn những sai sót yếu kém trong quá trình quản lý ngân sách.

- Đối với ngân sách xã, tổ chức tập huấn về công tác khoán chi để trong kế hoạch năm 2009 khuyến khích UBND các xã từng bước thực hiện công tác khoán chi như các đơn vị dự toán ở huyện. Tăng cường công tác kiểm tra thanh tra, kịp thời phát hiện và uốn nắn những sai sót trong công tác quản lý thu chi ngân sách của các đơn vị dự toán. Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Triệt để thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên 10% để bổ sung chi lương và nhằm góp phần thực hiện tốt chủ trương kiềm chế và đẩy lùi lạm phát của tỉnh và Chính phủ.

- Tăng cường vai trò của các chủ đầu tư và các cơ quan chức năng của huyện trong việc tổ chức thực hiện và quản lý chương trình, dự án được UBND huyện giao.

Xây dựng kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ xã về năng lực tổ chức quản lý thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế trên địa bàn xã, nhất là năng lực tổ chức quản lý các chương trình dự án, đảm bảo tiến độ theo lộ trình hướng dẫn của Ủy ban dân tộc và của tỉnh, góp phần hoàn thành những mục tiêu nhiệm vụ của chương trình 135 giai đoạn 2. Tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm góp phần thực hiện tốt công tác giám sát và đánh giá hiệu quả đầu tư; triển khai thực hiện quy chế giám sát cộng đồng, thực hiện công khai hoá trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư đối với công tác xây dựng cơ bản.

- Tăng cường công tác khoanh nuôi bảo vệ rừng, khắc phục tình trạng phá rừng làm nương rẫy, cương quyết xử lý các tổ chức cá nhân khai thác vận chuyển lâm sản trái phép, thực hiện tốt công tác phòng chống cháy rừng;

2. Về lĩnh vực văn hoá xã hội:

Cần có những giải pháp đồng bộ để hạn chế tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng. UBND 5 xã cần chủ động phối hợp với cơ quan mặt trận và các hội đoàn thể tham gia vận động các gia đình tạo điều kiện cho con em đi học, hội khuyến học và cơ quan chức năng kịp thời động viên, giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em yên tâm đi học. Tiếp tục duy trì giữ chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập trung học cơ sở; duy trì kết quả trường đạt chuẩn Quốc gia bậc tiểu học, xây dựng mới một trường đạt chuẩn quốc gia bậc tiểu học.